

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง กรณีนางสาวภัทรามาส มัทธูจัด ร้องขอความเป็นธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ชี้แจงกรณีนางสาวภัทรามาส มัทธูจัด ร้องขอความเป็นธรรม และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปดำเนินการร่างหนังสือชี้แจงแก่นางสาวภัทรามาส มัทธูจัด เพื่อทราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงนาม โดยยืนยันเนื้อหาตามที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เคยมีหนังสือชี้แจงแก่นางสาวภัทรามาส มัทธูจัด ไปก่อนหน้านี้

2. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เสนอขอแต่งตั้งนายวีระ สมความคิด เป็นอนุกรรมการ เพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

3. เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี 2556 และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักวิจัยและวิชาการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไปดำเนินการแก้ไขร่างรายงานดังกล่าว ตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

4. เรื่อง การเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอให้นายแท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข เพื่อติดตามประเด็นต่าง ๆ และจัดทำรายงานผลการประชุมและการหารือที่เกี่ยวข้องเสนอต่อที่ประชุมต่อไป โดยให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงทุนนอกอาณาเขต ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2557 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบให้นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงทุนนอกอาณาเขต (Extraterritorial investment) ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2557 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่มีหนังสือเชิญจาก Equitable Cambodia โดยให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2557

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2557 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายเสนอ

7. เรื่อง ขอให้ทบวงการให้สัมปทานการผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เพื่อการคุ้มครองสิทธิของภาคประชาชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบให้คณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไปศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องดังกล่าว โดยพิจารณาศึกษาให้ครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ ด้านเทคนิค พลังงาน และเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความเห็นที่หลากหลายมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านและชัดเจน โดยขอให้คำนึงถึงกรอบอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติภายใต้กติกา ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี รวมไปถึง UN Guidelines ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก่อนเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

8. เรื่อง การเปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการเปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายไพบุลย์ วราหะไพฑูรย์ รองประธานอนุกรรมการ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกันแถลงข่าวและมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชน ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับทราบมากยิ่งขึ้น และใช้ศูนย์ดังกล่าว เป็นศูนย์นำร่องในการเปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

9. เรื่อง การรับรองข้อมติว่าด้วยประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 26

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบผลการรับรองข้อมติว่าด้วยประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 ฉบับ ตามที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council – HRC) ได้จัดการประชุมสมัยที่ 26 ระหว่างวันที่ 10 – 27 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน โดยให้รวมคณะทำงานที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยมีมติให้มีการดำเนินการจัดตั้งในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน แต่ยังไม่ได้จัดตั้ง มาเป็นคณะทำงานคณะเดียว เพื่อศึกษาประเด็นทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ โดยให้นายสรรพสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ประพันธ์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน

10. เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ และยืนยันความพร้อมในการเป็นกลไกป้องกันระดับชาติ (National Preventive Mechanisms – NPM) ในการทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวบุคคลในประเทศ หากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ (OPCAT)

11. เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุวัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ โดยกำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลกรณี นายสมชาย นีละจิตร และนายพอละจี รักจงเจริญ และจัดทำเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการอุ้มหายอย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการเร่งให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance - CED) และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเตรียมบุคลากรและความพร้อมในการประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฟ้องร้องเนื่องจากการดำเนินงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามอำนาจหน้าที่

12. รายงานการประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงบประมาณ เรื่อง คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบรายงานผลการประชุมหารือระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้บริหารสำนักงบประมาณ เรื่อง คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในเบื้องต้นงบประมาณที่สำนักงบประมาณเสนอจัดสรรให้แก่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีจำนวน 221,514,200 บาท จากที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอขอไปทั้งสิ้น 407,102,700 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณโดยฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป